

## คำแถลงนโยบาย

### การบริหารงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

#### นายหนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง

วาระการดำรงตำแหน่ง 28 มีนาคม 2564 – 27 มีนาคม 2568

\*\*\*\*\*

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวงที่เคารพ

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลได้ให้ความไว้วางใจให้กระผม นายหนที ดำรงค์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการไปแล้ว

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 มาตรา 48 ทศ ซึ่งประธานสภากรรณารเรียกประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ เพื่อให้นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลสันทรายหลวงตามกฎหมายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดในนโยบายที่จะนำเสนอต่อไปนี้

◆ จะดำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และปลูกฝังให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบสุจริตและเรียนรู้กระบวนการกระจายอำนาจ บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่อการพัฒนาประเทศและชุมชนท้องถิ่น

◆ ให้ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจ การถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ภายใต้เงื่อนไขความพร้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละระดับ

◆ **ต่อเนื่องในเรื่องการพัฒนา** การปรับปรุงลำน้ำจืดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วในยามหน้าน้ำหลาก และปรับปรุงสองฝั่งลำน้ำเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับเป็นพื้นที่ออกกำลังกาย เป็นต้นแบบที่สานต่อทำในลำน้ำคู ลำน้ำแก๊ต ลำน้ำคาวและการปรับปรุงวางระบายน้ำในลำเหมืองต่างๆ เป็นเครือข่ายลำน้ำในการระบายน้ำอย่างครบวงจร แก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะสี่ปีต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม การดูแลที่สาธารณะโดยใช้แนวคิด “หลวงไม่รุ้กที่ราษฎร์ ราษฎร์ไม่รุ้กที่หลวง”

◆ **การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองและสวนสาธารณะ** เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชุมชนในเมืองปัจจุบัน มุ่งมั่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใกล้ชุมชน ทั้งจากการพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่สาธารณะเดิม เช่น หนองน้ำจืด หนองน้ำแก้ว หนองแบน และการจัดหาพื้นที่เพื่อทำสวนสาธารณะให้เพิ่มขึ้น ให้สูงกว่ามาตรฐานของเมืองโดยทั่วไป ปรับปรุงสนามกีฬาและเพิ่มเครื่องออกกำลังกายที่มีคุณภาพและปลอดภัย สร้างอาคารกีฬาในร่มที่มีคุณภาพรองรับชีวิตคนเมืองที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม จัดสร้างสนามกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่ม ทุกวัยที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

◆เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะทุกประเภท ทั้งการจัดเก็บขยะทั่วไป ขยะขนาดใหญ่ ขยะมีพิษ ขยะประเภท ใบไม้ กิ่งไม้ เพื่อหยุดการเผาในที่โล่ง เขตชุมชน ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปทำปุ๋ย การจัดการจัดหาเครื่องย่อยกิ่งไม้ ใบไม้เพื่อลดปริมาณขยะประเภทนี้ ควบคู่ไปกับการล้างถนน อย่างต่อเนื่อง กำกับการขนย้าย/การก่อสร้างที่มีในแหล่งเกิดฝุ่นละอองโดยใช้เทศบาลเป็นผู้ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือ กำกับ และทำตลอดปีอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนเตาเผาศพให้เป็นเตาปลอดมลพิษ เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี และเริ่มให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการควบคู่กับการที่เทศบาล ดำเนินการเอง

◆ในด้านการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้อง เพิ่มประสิทธิภาพและให้เพียงพอเพียง โดยการปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน รวมไปถึง การอุดหนุนการขยายเขตประปาภูมิภาค เพื่อรับรองการเจริญเติบโตของชุมชนอย่างทั่วถึง

◆การพัฒนาคุณภาพของถนนในเขตเทศบาล โดยอิงมาตรฐานของทางหลวงชนบท เป็นฐานในการจัดสภาพให้เหมาะสม สะอาดโดยมีการพัฒนาติดตั้งเครื่องหมาย สัญญาณไฟและระบบ ไฟแสงสว่างของถนน กัล้องวงจรปิด เพื่ออิงมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นของเทศบาล

◆การเพิ่มระบบแสงสว่างในพื้นที่สาธารณะต่างๆ ให้ทั่วถึงครอบคลุม และเพิ่มการใช้ แหล่งพลังงานทางเลือกให้มากขึ้น

◆ความเป็นอยู่ที่หนาแน่นการจราจรที่เพิ่มขึ้น **การจัดสร้างศูนย์กู้ภัยและส่งต่อผู้ป่วย แห่งที่ 2 และ 3** เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความรวดเร็ว ในการบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างทันทั่วถึง ถูกหลักวิชาการทางด้านสาธารณสุขและรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมีบุคลากรเฉพาะด้านที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการจัดตั้งธนาคารอุปกรณ์ช่วยบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลด้านสาธารณสุข ทั้งเตียงผู้ป่วย ถังออกซิเจน เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วย รวมไปถึงเครื่องฟอกอากาศ เพื่อให้ผู้ป่วยเจ็บที่เปราะบางสามารถเข้าถึงอากาศที่บริสุทธิ์ได้ และบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

◆ให้ความสำคัญในการให้บริการงานด้านสาธารณสุขทั้งในระดับชุมชน/บ้าน โดยมีการ **จัดตั้งศูนย์บริการงานสาธารณสุขชุมชน** กระจายในชุมชนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน

◆การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมในทุกด้านทั้งประเพณีปีใหม่เมืองและประเพณีอื่นๆ โดยมุ่งหวังให้เทศบาลฯ เป็นเป้าหมายพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเชียงใหม่ การรื้อฟื้นการสนับสนุน การดำเนินการของศาสนสถาน และส่งเสริมบทบาทของสภาวัฒนธรรมเพื่อเป็นแกนกลางในการทำ กิจกรรมส่งเสริมภารกิจด้านนี้ โดยการสนับสนุนอุดหนุนการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่ชัดเจน

◆การดูแลเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำจะมุ่งเน้นให้ความ ช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน และระเบียบกระทรวง ให้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง และการอบรมให้ความรู้เสริมจากการศึกษาในระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ เด็กและเยาวชน

◆ด้านพัฒนาศักยภาพการศึกษาของประชาชนและกลุ่มต่างๆ จะดำเนินการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้านในการอบรม เพิ่มความรู้ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ความรู้ด้านการสาธารณสุข การพัฒนาอาชีพ การปฏิบัติตัวในแต่ละวัย การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนยุคใหม่ เข้าสู่ Next Normal

◆ด้านการผังเมืองและการก่อสร้างของเอกชน จะให้ความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร ในการเว้นระยะห่าง ป้องกันผลกระทบกับบ้านข้างเคียง การกำกับการขายที่ดิน/บ้าน เพื่อจำหน่าย ต้องอ้างอิงพระราชบัญญัติจัดสรร ต้องมีถนน น้ำ ไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามผังเมืองและการคุ้มครองผู้บริโภค การปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ การจัดสถานที่จอดรถสำหรับกิจการร้านค้า โดยการออกเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

◆เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จะจัดระเบียบการติดป้ายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลลั่นทรายหลวงให้เรียบร้อย

◆การบริหารงานจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกๆ กลุ่ม ทุกภาคส่วน ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. สตรี เด็กและผู้สูงอายุ ภาคราชการและเอกชนในรูปแบบการประชุมประชาคมในทุกระดับ ในด้านการวางแผนดำเนินการและติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านการสื่อสารมาใช้เพื่อความคล่องตัว และอำนวยความสะดวกในการติดต่อ การขอความช่วยเหลือ การติดต่องาน การติดตามงานบริการของเทศบาลเพื่อลดเวลาการเดินทางมาติดต่องานโดยตรงที่สำนักงานเทศบาล มุ่งพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของพนักงานในการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาทำหน้าที่บริการงานของเทศบาล เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ทั้งการจัดเก็บขยะ งานไฟฟ้า สาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และงานบริการด้านอื่นๆ การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างฝ่ายบริหารกับพี่น้องประชาชน ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมกลุ่มย่อยในระดับชุมชน ประชุมประชาคม เทศบาลเคลื่อนที่ และการติดต่อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นหลัก

และที่สำคัญที่สุด ผมต้องขออภัยกับพี่น้องประชาชนที่ผมรักและเคารพที่ผ่านมาอาจจะทำงานไม่สนองตามความต้องการของท่านเท่าที่ควร ผมสัญญาว่าผมจะทุ่มเท มุ่งมั่นในการทำงานให้มากขึ้นและจะรักคนที่รักไว้วางใจผมและมอบหมายภารกิจที่ให้ผมทำต่อให้มากขึ้น และจะร่วมมือกับสภาแห่งนี้ในการทำงาน “เสียสละอุทิศตนเพื่อคนลั่นทราย” ควบคู่กับการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้แนวคิดการทำงานบริการให้ประชาชน “ถูกต้อง กระชับฉับไว คือหัวใจของการทำงาน”

การนำเสนอนโยบายในการดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นการนำเสนอในภาพรวม อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นภาวะวิกฤตที่อาจจะมีผลกระทบ ทั้งด้านงบประมาณ รูปแบบ วิธีการดำเนินงาน โครงการต่างๆ ตามนโยบายที่นำเสนออันเป็นผลจากการระบาดของโรคโควิด 2019 กระผมจึงขอแนะนำเรียนต่อสภาแห่งนี้ว่า การนำเสนอโยบายนี้จะมีการทบทวนปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ประเมินในทุกๆ ปี ตลอดระยะเวลาการบริหารงาน และจะเสนอต่อสภาในการประชุมเดือนพฤษภาคมของทุกๆ ปี โดยจะนำวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลที่ว่า **“สันทราย สัจจคติ สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม”** มาเป็นเครื่องมือซึ่งนำกำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสันทรายหลวงต่อไป

ขอขอบคุณครับ

นที ดำรงค์

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง